



เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๐ ๒๓๕๓ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๓ ๓๑๙๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nird@parliament.go.th

ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. เอลซัลวาดอร์

- เอลซัลวาดอร์สร้างความสัมพันธ์ใหม่กับจีนหลังยกเลิกความสัมพันธ์ได้วัน

๒. สหราชอาณาจักร

- ผู้ต้องหาโจมตีรัฐสภาอังกฤษถูกตั้งข้อหาพยายามฆ่า

๑. เอลซัลวาดอร์ : เอลซัลวาดอร์สร้างความสัมพันธ์ใหม่กับจีนหลังยกเลิกความสัมพันธ์ได้หวัน

จีนและเอลซัลวาดอร์สร้างความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน ในขณะที่ประเทศในอเมริกากลาง กลับทอดทิ้งได้หวัน จึงเป็นชัยชนะอีกครั้งของจีนในการรณรงค์เพื่อโดดเดี่ยวเกาะแห่งนี้ โดยจีนใช้อิทธิพลทางเศรษฐกิจ ในการเปลี่ยนแปลงการสนับสนุนจากต่างประเทศที่เคยให้การสนับสนุนเกาะที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแห่งนี้ ให้มีเพียงพันธมิตรทางการทูตทั่วโลกเหลือเพียง ๑๗ ประเทศเท่านั้น

นายหวัง ยี่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน แถลงการณ์ ณ เว็บบอร์ดเดี่ยวยุ่ไถ่ กรุงปักกิ่ง ว่า ยักย่องการตัดสินใจของเอลซัลวาดอร์ที่ยอมรับมาตรการจีนเดียวในได้หวัน (recognize there is one China in the world) หลังจากที่ยกลงนามในบันทึกสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตกับนายหวัง นายคาร์ลอส คาสตาเนดา รัฐมนตรีต่างประเทศของเอลซัลวาดอร์ ได้กล่าวว่า ประเทศของตนได้ดำเนินการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ และเดินไปในเส้นทางที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์สำหรับประชาชนทั้งสองประเทศ

นายซัลวาดอร์ ซานเชส เซเรน ประธานาธิบดีของเอลซัลวาดอร์ กล่าวในรายการโทรทัศน์ แห่งชาติว่ารัฐบาลได้ตัดสินใจที่จะระงับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างเอลซัลวาดอร์กับได้หวัน ที่เคยมีมา จนถึงวันนี้ และสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนแทนภายหลังจากแถลงการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงปักกิ่ง ติดตาม มาด้วยการตอบโต้ของได้หวันที่ได้ประกาศยุติความสัมพันธ์กับเอลซัลวาดอร์ที่เคยมีมาจนถึงวันนี้ และสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนและกล่าวเสริมว่า จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเจรจาต่อรองด้วยเงินดอลลาร์กับ จีน เพราะเอลซัลวาดอร์ได้ร้องขอเงินทุนมหาศาลสำหรับโครงการพัฒนาท่าเรือ ซึ่งได้หวันไม่เต็มใจที่จะให้ เพราะจะทำให้ทั้งสองประเทศมีหนี้สินเพิ่มขึ้น

ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับได้หวันเลวร้ายลง ตั้งแต่ประธานาธิบดีไช่ อิงเหวินเข้ามามีอำนาจ ในขณะที่รัฐบาลของได้หวันปฏิเสธที่จะยอมรับว่าได้หวันเป็นส่วนหนึ่งของ “จีนเดียวในได้หวัน” จีนนั้นเร่งสานสัมพันธ์กับชาติพันธมิตรของได้หวันตั้งแต่นางไช่ขึ้นรับตำแหน่งผู้นำในปี ๒๕๕๙ เอลซัลวาดอร์เป็นประเทศที่ ๕ ที่ยกเลิกความสัมพันธ์ทางการทูตกับได้หวันในช่วงระหว่างสามปีที่น่างใจดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี ซึ่งก่อนหน้านี้คือ บุร์กินาฟาโซ และโดมินิกัน ตามลำดับขณะที่เขาตุเม ประเทศขนาดเล็กในแอฟริกาใต้ได้เปลี่ยนมายอมรับจีนในช่วงปลายปี ๒๕๕๙ ตามด้วยปานามาเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว

ที่มา : <http://www.bangkokpost.com/news/world/1525738/china-el-salvador-establish-ties-in-fresh-defeat-for-...22/8/2561>

๒. สหราชอาณาจักร : ผู้ต้องหาโจมตีรัฐสภาอังกฤษถูกตั้งข้อหาพยายามฆ่า

ตำรวจอังกฤษออกแถลงการณ์ว่า ชายผู้ถูกกล่าวหาว่าขับรถเข้าไปชนที่กั้นเพื่อรักษาความปลอดภัยรอบ ๆ อาคารรัฐสภาของอังกฤษ ถูกตั้งข้อหาพยายามฆ่า โดยตำรวจแจ้งว่า นายซาลิ กาเตอร์ ชาวอังกฤษเชื้อสายชูดาน วัย ๒๙ ปี ผู้อาศัยอยู่ในเมืองเบอร์มิงแฮมทางตอนกลางของประเทศอังกฤษ จะต้องเข้าให้การในศาลในกรุงลอนดอน โดยนายกาเตอร์ ถูกจับกุมภายใต้พระราชบัญญัติการพยายามกระทำความผิด พ.ศ. ๒๕๒๔ และถูกตั้งข้อหาพยายามก่อเหตุฆาตกรรมต่อหน้าสาธารณะชน รวมทั้งพยายามก่อเหตุฆาตกรรมเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกรัฐสภากรุงลอนดอน

ตำรวจกล่าวว่า สำนักงานอัยการคดีอาญาของประเทศอังกฤษกำลังพิจารณาคดีนี้ว่าเป็นคดีก่อการร้าย ตำรวจนครบาลลอนดอน กล่าวในแถลงการณ์ว่า ข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นไปตามเหตุการณ์ที่ นายการ์เตอร์ซ์บรรณมุ่งตรงไปยังกลุ่มประชาชนที่ยืนอยู่และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ก่อนที่จะชนเข้ากับที่กั้นนอกอาคารรัฐสภา

เมื่อพิจารณาจากวิธีการ สถานที่ สัญลักษณ์ และการกำหนดเป้าหมาย ที่ผู้ถูกกล่าวหาปฏิบัติ ต่อพลเรือนและเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว สำนักงานอัยการคดีอาญาถือว่ากรณีนี้เป็นเรื่องของการก่อการร้าย

ที่มา : <http://www.bangkokpost.com/news/world/1524502/uk-parliament-attack-suspect-charged-with-attempt...> 22/8/2561

นางสาวเจติยา โกมลเปลิน
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๑๗ กันยายน ๒๕๖๑